

การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น (10/2/2021)



ในเดือนแรกของปี 2564 การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก

ในเดือนมกราคม 2564 ผู้ประกอบการส่งออกปลาทูน่าในจังหวัด Khanh Hoa (ภาคใต้) ได้กล่าวว่า เฉพาะตลาดสหรัฐฯ มี คำสั่งซื้อส่งออกปลาทูน่าเพิ่มขึ้น 3-5 เท่าและเป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2563

นาง Nguyen Thi Thu Thanh ผู้อำนวยการ Ben Vung Seafood Co, Ltd. ได้กล่าวว่า ในเดือนมกราคม 2564 บริษัท ได้รับคำสั่งซื้อส่งออกปลาทูน่าไปยังสหรัฐฯ จำนวนมาก อย่างไรก็ตามบริษัทในประเทศประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า เนื่องจากผลผลิตปลาทูน่าลดลงอย่างมากในหลายประเทศ เช่น อินเดียและสิงคโปร์ส่งผลให้ราคาปลาทูน่าดิบสูงขึ้น ปัจจุบันราคาปลาทูน่าเพิ่มขึ้นเป็น 5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม จาก 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 คำสั่งซื้อสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ช่วยให้บริษัทรักษาเสถียรภาพในการผลิต ในขณะที่ราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ตลาดส่งออกปลาทูน่ายังดำเนินไปตามปกติยกเว้นตลาดยุโรปที่ยังคงมีการควบคุมอย่างเข้มงวด

ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลา ทุ่นาสตจากเวียดนามยังคงที่เช่นเดียวกัน ตลาดสหรัฐฯ ไม่ได้ลดความต้องการปลาทุ่นา ดังนั้นผู้ส่งออกปลาทุ่นาในเวียดนามจึงเพิ่ม การซื้อวัตถุดิบ เพื่อทำตามสัญญาการส่งออก เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนอย่างรุนแรง

เมื่อเดือนมกราคม 2564 นาย Nguyen Trung Hieu หัวหน้าคณะกรรมการบริหารท่าเรือประมง Hon Ro และตลาดอาหาร ทะเลชายฝั่งตอนกลางตอนใต้ได้กล่าวว่
เรือประมงจับปลาทุ่นาส่วนใหญ่มีผลผลิตสูงกว่าเดือนก่อน เรือประมงแต่ละลำ โดยเฉลี่ยจับ ปลาทุ่นาได้ประมาณ 1.2-1.5 ตัน ราคาปลาทุ่นาประมาณ 110,000-115,000 ด่ง ต่อกิโล เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ด่งถึง 20,000 ด่ง

สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเล (VASEP) ระบุว่า ในปี2563 การแพร่ระบาดของ Covid -19 ส่งผลกระทบอย่างมาก ต่ออุตสาหกรรมปลาทุ่นาทั่วโลกและในเวียดนาม การส่งออกปลาทุ่นาในปี2564 ไม่สามารถฟื้นตัวได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังยังมีความเสี่ยงและยังคาดเดาไม่ได้ดังนั้นคาดว่า ตลาดปลาทุ่นาทั่วโลกจะยังไม่ สามารถฟื้นตัวได้อย่างไรก็ตาม ตลาดสหภาพยุโรปจะยังคงเป็นแหล่งผลักดันสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทุ่นาของเวียดนาม เช่น ปลาทุ่นากระป๋อง ปลาทุ่นาสดและแช่แข็ง

ในปี 2563 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกปลาทุ่นารวม 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง 108 ตลาดทั่วโลก มูลค่าลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

#aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #โควิด-19 #สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
#เวียดนาม #การส่งออกปลาทุ่นา #สหรัฐอเมริกา

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ